

Chiều ngày 03/03/2021, Công đoàn Trường THCS Phúc Đồng đã long trọng tổ chức buổi mít tinh kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910-8/3/2021) và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tới dự lễ mít tinh kỷ niệm có bác Ngô Xuân Đạt, đại diện Ban phụ huynh của nhà trường, các đồng chí trong Ban giám hiệu, các đồng chí nam công, cùng toàn thể chị em nữ công trong Công đoàn nhà trường.

Mở đầu buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hồng, Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn nhà trường đã có bài phát biểu ôn lại truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể nữ cán bộ, viên chức của nhà trường.

Thay mặt tập thể CB-GV-NV nam của nhà trường, đồng chí Dương Văn Tuynh, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã gửi tới tập thể CB-GV-NV nữ của nhà trường lẵng hoa tươi thắm cùng những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tập thể đoàn viên công đoàn nữ của nhà trường rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm, những lời chúc và lẵng hoa tươi thắm mà bác Ngô Xuân Đạt, đại diện Ban Phụ huynh, đã dành tặng các cô giáo của nhà trường.

Để không khí buổi lễ thêm phần sôi nổi, đồng chí Vũ Văn Vinh, MC của buổi lễ, đã tổ chức phân thi “Đố vui”. Với cách dẫn chương trình rất tự nhiên và dí dỏm, đồng chí Vũ Văn Vinh đã thu hút các đồng chí đoàn viên công đoàn tham gia trò chơi. Ban tổ chức đã tặng những phần quà thú vị tới những đồng chí đoàn viên công đoàn có câu trả lời xuất sắc.

Lễ mít tinh kỷ niệm 111 năm ngày Quốc Tế phụ nữ 8/3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng của trường THCS Phúc Đồng đã khép lại trong niềm vui, tiếng cười của tất cả mọi người, là kỉ niệm đẹp và tạo nên nguồn động lực to lớn để các nữ cán bộ, viên chức trường THCS Phúc Đồng hoàn thành xuất sắc những kế hoạch, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ Mít tinh kỷ niệm:



Đồng chí Dương Văn Tuynh, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, tặng hoa chúc mừng tập thể CB-GV-NV nữ nhà trường nhân ngày 08/3



Bác Ngô Xuân Đạt, Đại diện Ban PH, tặng hoa chúc mừng các cô giáo



Đ.c Vũ Văn Vinh, MC của lễ kỷ niệm, tổ chức trò chơi “Đố vui”



Tập thể CB-GV-NV và ban PH nhà trường chụp ảnh lưu niệm

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hồng